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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที ่7/2567  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

----------------------------------- 

รายช่ือกรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
 (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. นายภูธร ภูมะธน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
11. นายอ านวย จั่นเงิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. นายพงศธร ชัยชนะพานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
      (ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
      (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
 (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร 
16. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร  
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์  
19. อาจารย์สามารถ พยอมหอม     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
20. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์  
22. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
23. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ  
24. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นายภัทร โตส าราญ    นิติกร    ผู้ช่วยเลขานุการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  

 
 

รายชื่อ… 

 



- 2 - 
 

รายช่ือกรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร ลาประชุม 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
      (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
3. อาจารย์ณฤทธิ์ ประจงแต่ง   ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดม ผู้อ านวยการส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
      (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
5. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
6. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
7. นายวุฒิชัย มาลัยวงษ์    บุคลากร ช านาญการ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 7/2567 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 พลเอกดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื นที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนงบพื นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยต้อง
ขอบคุณอธิการบดี และคณะ ที่ได้ชี แจงการด าเนินงานตามที่องคมนตรีก าหนดไว้ทุกเรื่อง ช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวนี องคมนตรีลงพื นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่
ละกลุ่ม เช่น กลุ่มภาคใต้ เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจะเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับฟังด้วย ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย รวมทั งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด มาร่วมรับฟังด้วย 
ประเด็นที่ได้จากการรับฟัง คือ ภาคียการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไร  
และมีหน่วยงานใดที่ร่วมเป็นภาคีย จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 
    อธิการบดี น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดังนี  
 

1. ด้านการ... 
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    1. ด้านการจัดการศึกษา  
    1.1 การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  
     วันที่ 19 เมษายน 2567 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น านักศึกษา
จ านวน 16 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-
TVET) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูเพ่ือฝึกประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) เข้า
รับฟังโอวาทและขวัญก าลังใจ จากผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี และคณะ
ผู้บริหารในโอกาสที่นักศึกษาจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ (TRU-TVET) ณ Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย และ Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) ประเทศอินโดนีเซีย และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือฝึก
ประสบการณ์การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) ประเทศ
อินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ (TRU-TVET) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์               
การสอนในต่างประเทศ (TRU-Teacher) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ นเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษาจากทุกคณะทั งที่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์การสอนในต่างประเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
    1.2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผนึกก าลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์
ด้วย STEAM 
     วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผนึกก าลังสร้างเด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์ด้วย STEAM 
ระหว่าง สมาคมส่งเสริมพัฒนาก าลังคนสเตมเพ่ืออนาคต ( International Association for the Future 
STEM Workforce) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง และ Concent Edu, Inc สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
สาระส าคัญตามบันทึกลงนามเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้าน STEAM ให้กับนักศึกษาและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั งส่งเสริมการน าความรู้และทักษะมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในบริบทต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและทัศนคติการเรียนรู้ร่วมกัน           
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือสร้างพื นฐานที่แข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์การแข่งขัน 
ตลอดจนเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และเพ่ือให้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพ STEM ต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ส าหรับ
บันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2567 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2570 ณ ห้องประชุมกัลยาราชไมตรี ชั น 2 อาคารลวะศร ี
    2. ด้านการบริการวิชาการ 
    บรรยายพิเศษ “ราชภัฏเทพสตรกับการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น”  
       วันที่ 30 เมษายน 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “ราชภัฏเทพสตรี กับการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น” ให้กับคณะกรรมการ และสมาชิก
หอการค้าจังหวัดลพบุรี ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจ าปี 2566 ซึ่งจัดโดยหอการค้าจังหวัดลพบุรี 
โอกาสนี  ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมกิจกรรม                 
และพบปะพูดคุยกับสมาชิกหอการค้า ณ บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จ ากัด ต าบลเขาสามยอด อ าเภอ 
เมืองลพบุร ีจังหวัดลพบุรี 
 
 

3. ด้านการบริหาร... 
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   3. ด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 องคมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี             
ในโอกาสลงพื นที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนงบพื นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2567 นอกจากนี  ยังรับฟังการบรรยายการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
การยกระดับกระบวนการผลิตครู ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา (PTRU Model) และเยี่ยมชมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 
24/206 ชั น 2 อาคารรัตนเทพสตรี 
    3.2 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 (174)/2567 และการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั งที่ 3 (174)/2567 และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ  ระหว่างวันที่ 23 – 24 
พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 130 คน  
   มหาวิทยาลัย จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 
 
 1.2.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
  อธิการบดี น าเสนอ ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่ง ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งและมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 นั น โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของ
แต่ละกลุ่ม มีดังนี  
  กลุ่มท่ี 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
   อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   2) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กลุ่มท่ี 3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  มหาวิทยาลัย จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบการแต่งตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ดังนี  
 กลุ่มที่ 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์               
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 

กลุ่มท่ี 2… 
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 กลุ่มท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ได้แก่  
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   2) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กลุ่มที่ 3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2567 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2567 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ดังนี  
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2567 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2567 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 
แล้วนั น 
  ในการนี  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม             
(หน้า 1 - 30) 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ครั งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั งที่  6/2567 เมื่อวันที่  19 เมษายน 2567 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัยพร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ
แล้วนั น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั งแต่การประชุม ครั งที่ 1/2565 – ครั งที่ 6/2567             
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี      
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 70 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 68 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 เรื่อง 
 2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 90 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 85 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 5 เรื่อง 
 3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 38 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 38 เรื่อง  
 

4. หมวดการบริหาร… 
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 4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 116 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 108 เรื่อง  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 เรื่อง 
 5. หมวดอื่น ๆ จ านวน 28 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 28 เรื่อง 
 
โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 15 เรื่อง ดังนี้ 

หมวด เรื่อง 
หมวดนโยบายและแผน 1. โปรแกรมสารสนเทศส าหรับการสืบค้นผลการด าเนินการตามมติสภา

มหาวิทยาลัย  
 2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสภามหาวิทยาลัยตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
หมวดการจัดการศึกษา 3. รายงานข้อมูลการก ากับดูแลวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษากรณีผู้ส าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้รับเกียรตินิยม 
 4. แผนปฏิบัติการเพ่ือยื่นขอขึ นทะเบียนคลังหน่วยกิต 
 5. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 6. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

พ.ศ. .... 
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
 8. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและ

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี พ.ศ. .... 
 9. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

จริยธรรม พ.ศ. .... 
หมวดการบริหาร 
งานบุคคล 

10. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 11. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 12. การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 13. การปรับแก้ไขข้อบังคับโดยมอบอ านาจให้อธิการบดีเป็นประธานกรรมการใน

การประเมินเพ่ือแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ น 
 14. การเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 15. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การก าหนดประสบการณ์

หลากหลาย ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการ                   
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี ตั งแต่การประชุม ครั งที่  1/2565 – ครั งที่  6/2567                         
ดังรายละเอียดในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
 มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเทพสตรี ตั งแต่การประชุม ครั งที่ 1/2565 – ครั งที่ 6/2567 

3.2 รายงาน… 
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 3.2 รายงานการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  อธิการบดี น าเสนอ รายงานการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณี
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการ
ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 ในการประชุมครั งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และ
ครั งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  และการประชุมครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2567 โดยมีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี   
  

หลักสูตร 
ระดับปริญญา (คน) 

รวมทั้งสิ้น ปริญญาเกียรตินิยม 
ปริญญาตรี 

อันดับ 1 อันดับ 2 
ครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรม อนุมัติปริญญา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั งที ่4/2566 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2566 

108 69 279 456 
23.68% 15.13% 61.18% 100% 

รวม 38.81%   
ครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรม อนุมัติปริญญา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2566 

80 64 292 436 
18.35% 14.68% 66.97% 100% 

รวม 33.03%   
ครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรม อนุมัติปริญญา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั งที่ 4/2567  

74 41 296 411 
18.00% 9.98% 72.02% 100% 

รวม 27.98%   
 

การตรวจสอบ 

  - ปัจจัยน าเข้า (Input) การส าเร็จการศึกษามีนักศึกษาหลักสูตร คบ.5 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาใน
โครงการครูคืนถิ่น และหลักสูตร คบ.4 ปี ทั งนี  ผู้เรียนมีพื นฐานดีและหลักสูตร คบ.เป็นที่ต้องการของผู้เรียน
พิจารณาจาก อัตราการสมัครเข้าเรียน 
  - กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) เน้นการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร
ก าหนด และเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภาใช้ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั งนี  หลักสูตร                 
ครุศาสตรบัณฑิต 13 สาขาวิชามีอัตราการคงอยู่สูงกว่าร้อยละ 95 มีระบบอาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
  - ผลลัพธ์ (output) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถสอบบรรจุในรอบแรก เช่น รหัส 2562 
ส าเร็จการศึกษา 423 คน สมัครสอบ 282 ไม่ได้สมัครสอบ 141 คน สอบผ่าน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 37.94 
 

  มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องอาทิ รองอธิการบดี คณบดี 
สาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิต คบ.เพ่ือพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมกันหาแนวทางการก ากับคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยสรุปประเด็นดังนี  
  1. ทบทวนกระบวนการ ขั นตอนการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนตามข้อบังคับฯ   
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
  2. น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบทานการวัดและการประเมินผลที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั งตามค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทาง 
  3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางในการก ากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที ่26 เมษายน 2567 

แนวทาง… 
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 แนวทางการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา 
  - การก ากับดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจกับกรรมการที่เกี่ยวข้อง
แต่ละชุดเพ่ือด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตน เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน คณะกรรมการประจ าคณะ ตลอดจนก าหนดนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนที่มีหลายหมู่เรียน ให้ผู้สอนร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดเนื อหา การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนร่วมกันโดยอาศัยข้อสอบกลางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลการด าเนินการ ภาคการศึกษา
ที่ 2/2566 มีการจัดท าแผนการสอนร่วมกัน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และใช้ข้อสอบที่เป็นข้อสอบ
กลางร่วมกัน ในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป และกลุ่มวิชาชีพครู และจะขยายผลต่อไป 
  - การก ากับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตรวจสอบผลลัพธ์               
การเรียนรู้ ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และมีกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรเมื่อสิ นภาคการศึกษา ผลการด าเนินการ ทุกสาขาวิชามีการ
ด าเนินการ และนอกจากนี  คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2565 - 2566 ส าหรับนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ให้เข้าร่วม E-PLC ของคุรุสภา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in 
Professional Learning Community : E-PLC) 
 - การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยและคณะ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 1) การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2) การพัฒนาทักษะด้านการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ และ 3) การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ 
2567 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถะของอาจารย์ จึงมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั งระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform  ร่วมกับ Thai MOOC การวัด
และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา การวางแผน การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นต้น 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. เสนอให้ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาวิ เคราะห์ข้อสอบ อัตนั ยที่ เป็นมาตรฐาน                       
เพ่ือค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกความยากง่ายของข้อสอบเป็นค่าเท่าใด เมื่อมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ข้อสอบแล้ว 
และจัดให้มีข้อสอบที่ยาก ความยากง่ายพอเหมาะ และง่าย ไว้ในฉบับเดียวกัน จะท าให้มีมาตรฐานในการ
วัดผลมากขึ น ดังนั น ข้อสอบที่ใช้สอบแล้วอาจน ามาวิเคราะห์อีกครั งหนึ่ง ก็จะเป็นเรื่องที่ดี 
 2. กรณีระเบียบของมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 จะไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปนั น ซึ่งมีผลจากการได้รับเกียตินิยมแต่ไม่มีผลต่อการปล่อยเกรด 
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีสถานภาพทางการเงินรายได้น้อย เมื่อมีแรงจูงใจ นักศึกษาจึงมี
ความตั งใจเรียนเพ่ือให้ ได้คะแนนและจะไม่ เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป การให้
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 จึงมีผลต่อการเรียนของนักศึกษา ทั งนี  การได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 จะต้องผ่านการพิจารณาผลการเรียนรายวิชาจากอาจารย์ภายในสาขาวิชา และภายนอกสาขาวิชา 
จากกระบวนการตรวจสอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณารายละเอียดจากการวิจัย                 
เชิงคุณภาพและข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียตินิยม ร้อยละ 70            
เมื่อเทียบการเรียนกับรายวิชาอ่ืนได้ร้อยละ 70 เช่นกัน หรือการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์สอบผ่านมากที่สุด ร้อยละ 70 สอดรับกับอัตราการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูรอบแรก ในเขต
พื นที่ร้อยละ 70 เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สอดรับกันกับข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี  กระบวนการจัดการ 

ศึกษาเรื่อง... 
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ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบถือเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องมีมาตรฐาน และคณะจะต้องรับไปด าเนินการต่อ             
การวัดผลและประเมินผลในปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายและเป็น
มาตรฐาน 
 3. มหาวิทยาลัยควรน าเสนอข้อมูลการได้ รับ เกียรตินิ ยมของผู้ ส า เร็จการศึกษา                
เพ่ือให้เห็นข้อมูลตัวเลขและเอกสารหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่านักศึกษาได้รับเกียรตินิยมอย่างแท้จริง จากการ
รายงานเป็นแนวทางการก ากับคุณภาพการศึกษา ในการประชุมที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้ตั งข้อสังเกต
ประเด็นกระบวนการวัดและการประเมินผลรายวิชา หรือสิ่งสนับสนุนให้ได้รับ เกียรตินิยมเป็นอย่างไร                 
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ มาตรฐานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจน รายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัย  
 4. แนวปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้            
จะก าหนดเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยว่า ในแต่ละปีหากนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จะเชิญ
ผู้ปกครองมาร่วมงานพิธีพระราชทางปริญญาบัตรด้วย จ านวน 2 คน ต่อนักศึกษา 1 คน ซึ่งถือเป็นการให้
เกียรติผู้ปกครองที่นักศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และในบางปีห้องประชุมไม่เพียงพอส าหรับผู้ปกครอง
ที่มาร่วมงาน จึงเสนอเป็นข้อคิดให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาด้วย 
 5. รับทราบรายงานการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และ
มอบมหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเทพสตรี และมอบมหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 
๓.๓ รายงานการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี  
 ด้วย คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 
4/2567  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบเสนอรายงานการด าเนินการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีประเด็นน าเสนอดังนี  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 3/2567 (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามค าสั่ง           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 12/2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 นั น คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับดังกล่าว โดยขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จึงขอรายงานการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี  

1. วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย รายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และปฏิทินการด าเนินการของ
คณะกรรมการสรรหา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศ ๒ ฉบับ ดังนี   

๑) ประกาศ... 
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๑) ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 

๒) ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง รายชื่อ
หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 

และมหาวิทยาลัยด าเนินการออกประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 

2. การด าเนินการรับเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา สรุปดังนี  

๑) บุคคลที่มีสิทธิเป็นผู้เสนอชื่อ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตรี โดยใส่ซองปิดผนึกส่งบุคคลที่หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั ง ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2567 
และวันที่ 17 - 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

๒) คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ด าเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั น ๖ อาคารส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

๓) ผลการรับเสนอชื่อจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานทั งหมด 14 หน่วยงาน ปรากฏว่ามี            
11 หน่วยงานที่เสนอชื่อ ได้แก ่

(1) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) คณะวิทยาการจัดการ 
(3) ส านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(5) คณะครุศาสตร์ 
(6) ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(7) ส านักงานอธิการบดี 
(8) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(11) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่เสนอชื่อจ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา  

2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ 3) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  คณะกรรมการสรรหาประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อผู้สมควร

ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่การประชุมในครั งนี มีกรรมการที่เข้าประชุมได้จ านวน             
7 คน จากจ านวนคณะกรรมการตามองค์ประกอบทั งสิ น 12 คน (ไม่นับรวมเลขานุการ) โดยมีกรรมการขอลา
ประชุมจ านวน 3 คน  และที่ประชุมพบประเด็นที่เห็นว่าควรเลื่อนการพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั งนี ออกไปก่อน ดังนี   

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์  เป็นกรรมการ ตามข้อ 6(5) ซึ่งมาจาก            
รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  สถานะปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ตั งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา จึงขาดคุณสมบัติตามข้อ 6(5) แต่สามารถใช้หลักการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อ 6 
วรรคเจ็ด มาท าหน้าที่กรรมการต่อไปได้เพ่ือให้การด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมีความต่อเนื่องระยะหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามด้วยระยะเวลาที่ พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีนั น นานพอสมควรแล้ว และมีโอกาสที่สภา
มหาวิทยาลัยจะแต่งตั งกรรมการขึ นใหม่ได้ จึงควรด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 6(๕) จากรองอธิการบดี     
ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์… 
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(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ขอลาออกจากคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2567 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล ขอลาออกจากคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2567 การลาออกของบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้ขาดองค์ประกอบกรรมการตามข้อ 6(6) แม้ว่าความ
ในข้อ 6 วรรคเก้า ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย จะก าหนดว่า “หากการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมีกรรมการไม่ครบ
องค์ประกอบตามวรรคแรก ให้กรรมการเท่าที่มีอยู่ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ” ก็ตาม แต่เพ่ือให้สอดคล้องตามหลัก      
ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม จึงควรด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 6(6) จากคณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน แทนคนเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือให้ครบองค์ประกอบ 

(๓) กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ซึ่งเป็นกรรมการ ที่มาจากคณาจารย์
ประจ า ตามข้อ 6(8) และต่อมาได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ไม่มีข้อห้ามกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า จะเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้ แต่ที่ประชุม                
มีข้อทักท้วงว่าการท าหน้าที่กรรมการทั งสองต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ในการพิจารณา
เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนั น ในขณะที่ท าหน้าที่กรรมการสรรหา ได้ใช้สิทธิออกเสียง 
ในที่ประชุมแล้วครั งหนึ่ง และเมื่อไปท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมนั น 
อีกครั งหนึ่ งจะได้หรือไม่ จะเป็นการพิจารณาซ  าหรือไม่  จึงเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหา และควรหารือต่อ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือขอความเห็น และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี ขาดต่อไป  

โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั ง ดังนี  
(๑) ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 6(๕) จากรองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน  แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์  กิตติอัชวาลย์ 
(2) ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 6(๖) จากคณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล 
2. เห็นชอบให้น าประเด็นการท าหน้าที่กรรมการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า         

ที่มีข้อทักท้วงว่า “การท าหน้าที่กรรมการทั งสองต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ในการ
พิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนั น ในขณะที่ท าหน้าที่กรรมการสรรหาได้ใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมแล้วครั งหนึ่ง และเมื่อไปท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมนั นอีกครั งหนึ่งจะได้หรือไม่ จะเป็นการพิจารณาซ  าหรือไม่” หารือต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือขอความเห็น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยชี ขาดต่อไปโดยมอบเลขานุการด าเนินการ  

3. เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม จึงเห็นชอบเลื่อนการพิจารณารายชื่อ              
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั งนี ออกไปก่อน และเมื่อได้กรรมการครบ      
ตามองค์ประกอบแล้ว จึงจะนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งต่อไป 

ทั งนี  ซองเอกสารปิดผนึกเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย ทั ง 11 ซอง ยังคงจัดเก็บที่ฝ่าย
เลขานุการ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) และจะน ามาเปิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป จึงรายงานการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
 

เนื่องจาก... 
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เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้พิจารณาข้อหารือการท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
แล้ว เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าวาระดังกล่าวเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไปในคราวเดียวกัน  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย น าวาระท่ี 5.7 พิจารณา
แต่งตั งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง และ วาระที่ 5.8 
พิจารณาการท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นล าดับถัดไป 

 
5.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ พิจารณาแต่งตั งกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี  

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในการประชุมครั งที่  3/๒๕๖๗ (กรณีพิเศษ)              
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตาม
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕'๖๖ เริ่มกระบวนการสรรหา
ใหม่เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี               
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั น 

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั ง ๔/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและองค์ประกอบกรรมการ              
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั ง ดังนี  

๑. ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ ๖(๕) จากรองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ 

๒. ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 6(๖) จากคณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจ านวนสองคน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล 

จึงแจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการดังกล่าว 
  บัดนี  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ ๖(๕) จากรองอธิการบดี                
ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน และกรรมการตามข้อ ๖(๖) จากคณบดี ที่ไม่ได้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั งกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี  
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์   เป็นกรรมการ 
  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย    เป็นกรรมการ 
  (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 ๓. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล    เป็นกรรมการ 
  (คณบดีคณะครุศาสตร์) 
 
 

กรรมการสภา... 
 
 



- 13 - 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย               
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖(๕) จากรองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน และ
กรรมการตามข้อ ๖(๖) จากคณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เรียบร้อยแล้ว และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
ด าเนินการต่อไป 

 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั น เนื่องจากในวันดังกล่าว  
มีกรรมการที่เข้าประชุมได้จ านวน 7 คน จากจ านวนคณะกรรมการตามองค์ประกอบทั งสิ น 12 คน โดยมีกรรมการ
ขอลาประชุมจ านวน 3 คน ที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมจ านวนกรรมการที่มาประชุมก่อนการเปิดซองรายชื่อ                       
และที่ประชุมพบประเด็นที่เห็นว่าควรเลื่อนการพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยออกไป
ก่อน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ                
เทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหามีความสมบูรณ์ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม และเมื่อได้กรรมการครบตาม
องค์ประกอบแล้ว จึงจะนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ครั งต่อไป และกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสามารถด าเนินการได้ ประกอบกับมีข้อทักท้วงประเด็น               
การท าหน้าที่กรรมการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า (กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย, 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย) สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย                
ในการท าหน้าที่ทั งสองต าแหน่งได้หรือไม่ และที่ประชุมเห็นชอบให้น าประเด็นดังกล่าวหารือเพ่ือขอความเห็นจาก
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

ทั งนี  ระบบการสรรหาจะต้องมีองค์ประกอบคณะกรรมการ เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่ง 
สามารถแต่งตั งกรรมการขึ นใหม่ได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ 6 วรรคเจ็ด ที่ก าหนดว่า “ในกรณีผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง              
เพราะไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) หรือ (7) ให้ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
ได้มีการแต่งตั งกรรมการขึ นใหม”่ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 3. จากเหตุผลของคณะกรรมการสรรหาที่รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยนั น เห็นว่าการเลื่อน
การพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยออกไปก่อน อาจเป็นการเหมาะสม เนื่องจาก                
มีกรรมการมาประชุมจ านวนน้อย ดังนั น สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการสรรหา               
ว่าจะให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมท าหน้าที่ต่อไป หรือแต่งตั งกรรมการให้ครบตามองค์ประกอบ ส าหรับ
กรณีของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากได้รับแต่งตั งให้ด ารง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ซึ่งตามข้อบังคับฯ ข้อ 6 (6) ก าหนดว่า “คณบดี             
ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสองคน เป็นกรรมการ” ดังนั น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                       
จึงขาดคุณสมบัติตามองค์ประกอบ   

 4. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั งกรรมการ เพ่ือให้ครบตามองค์ประกอบ               
ตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาสามารถด าเนินการต่อไปได ้

 
5. ข้อทักท้วง… 
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  5. ข้อทักท้วงกระบวนการเปลี่ยนกรรมการสรรหาระหว่างกระบวนการสรรหา ด าเนินการ
ถูกต้องหรือไม่ ทั งนี  เพื่อมิให้เกิดปัญหาภายหลังจากการน าเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั ง เมื่อข้อบังคับฯ ก าหนดให้  
“กรณีผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งให้ท าหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั งกรรมการขึ นใหม่” และ “หากการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยมีกรรมการไม่ครบองค์ประกอบตามวรรคแรก ให้กรรมการเท่าที่มีอยู่ด าเนินการต่อไป
จนแล้วเสร็จ” ดังนั น การแต่งตั งกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง หรือการไม่แต่งตั งกรรมการ ก็สามารถ
ด าเนินการได้โดยไม่ขัดกับข้อบังคับฯ การใช้เหตุผลเพ่ือเลื่อนพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยออกไป เนื่องจากความไม่ชัดเจนบางประเด็น หรือกรณี การท าหน้าที่กรรมการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า เพ่ือให้ได้ข้อยุติก่อน อาจเป็นเหตุผลในการเลื่อนพิจารณาได ้และมิได้เป็นปัญหา  
   6. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั งกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี  
    (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  เป็นกรรมการ 
         (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
    (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   เป็นกรรมการ 
      (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
    (3) อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล    เป็นกรรมการ 
     (คณบดีคณะครุศาสตร์)  
   มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั งกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี  
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  เป็นกรรมการ 
        (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย   เป็นกรรมการ 
     (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
   3. อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล   เป็นกรรมการ 
    (คณบดีคณะครุศาสตร์)  
 
 ๕.๘ พิจารณาการท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ การท าหน้าที่กรรมการในการพิจารณาเลือกผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบแต่งตั งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ตามข้อ ๖ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแต่งตั งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า เป็นกรรมการ ที่มาจาก
คณาจารย์ประจ า ตามข้อ ๖(๘) (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ 66๒ ธันวาคม 
๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
  ๒. ต่อมาในระหว่างการด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจ า (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗) 

๓. คณะกรรมการ… 
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  ๓. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่                  
๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้มีความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า เป็นกรรมการที่มาจากคณาจารย์ประจ า ตามข้อ ๖(๘) และต่อมาได้รับเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ซ่ึงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีข้อห้ามกรณีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า จะเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้แต่มีประเด็นข้อทักท้วงว่า การท าหน้าที่
กรรมการทั งสองต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนั น ในขณะที่ท าหน้าที่กรรมการสรรหาได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ ประชุมแล้ว 
ครั งหนึ่ง และเมื่อไปท าหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมนั นอีกครั งหนึ่ง           
จะได้หรือไม่ จะเป็นการพิจารณาซ  าหรือไม่ ที่ประชุมจึงมีมติให้น าไปหารือต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือขอความเห็น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย                 
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี ขาดต่อไป 
 ๔. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี           
ในการประชุมครั งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาข้อหารือการท าหน้าที่กรรมการ               
ในการพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ได้รับการเลือกตั งโดยตรงจากคณาจารย์
ประจ า ให้เป็นกรรมการสรรหาจากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ๖ (๘) 
“บุคลากรประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนสองคน เป็นกรรมการ ซึ่งในต าแหน่งดังกล่าวมิได้ระบุห้ามเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เหมือนในต าแหน่งอ่ืนตามข้อ ๖ (๕) “รองอธิการบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เป็นกรรมการ” (๖) “คณบดี ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน” 
และ (๗) “ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก... ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ”  
 (๒) การใช้สิทธิในการพิจารณาเลือกผู้ เหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยใน
คณะกรรมการสรรหา เมื่อเทียบเคียงกับกรรมการในข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) ซึ่งเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยู่ด้วยนั น ต าแหน่งดังกล่าวก็ใช้สิทธิออกเสียงในการพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย ทั งในสองต าแหน่ง 
 (๓) บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๓๕๖/๒๕๖๕ เรื่อง
การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่เคยท าหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นตัวอย่างล่าสุดของหลักท่ีว่าการท่ีเจ้าหน้าที่ 
พิจารณาเรื่องซ  าในหลายขั นตอน ไม่ท าให้ขาดความเป็นกลาง หากเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรเดียวกันที่แบ่งหน้าที่
กันปฏิบัติงานภายใต้การพิจารณาทางปกครองเดียวกันก่อนออกค าสั่งทางปกครอง หลักนี คณะกรรมการ            
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้น ามาใช้เป็นครั งแรกในเรื่องเสร็จที่ ๕๖๖/๒๕๕๕ และมีการน ามาใช้เป็นระยะ
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองสูงสุด กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวนหกคนได้
ท าหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั งขึ นเพ่ือกลั่นกรองและพิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย และบุคคลทั งหกจะท าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและมีมติเกี่ยวกับการพิจารณา
ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั งบุคคลเป็นอธิการบดีอีก ย่อมไม่ถือเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรง
อันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ              

ทางปกครองฯ... 



- 16 - 
 

ทางปกครองฯ เพราะสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นองค์กรเดียวกันที่แบ่งหน้าที่กัน
ท างานภายใต้กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกัน ก่อนที่จะมีการออกค าสั่งทางปกครองแต่งตั งบุคคล
เป็นอธิการบดี ทั งนี  เทียบเคียงตามแนวความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ 
๕๖๖/๒๕๕๕ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ในเรื่องเสร็จที่  ๘๖๐/๒๕๕๗ ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่  ๑ และคณะที่  ๑๐) ในเรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๕๙ และ             
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๐/๒๕๖๑ ที่มีหลักการว่า “การที่เจ้าหน้าที่คนเดียวกันท าหน้าที่
พิจารณาทางปกครองในหลายขั นตอน ไม่ถือเป็นเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอาจท าให้การพิจารณาทางปกครอง  
ไม่เป็นกลางหากการพิจารณาในหลายขั นตอนนั นเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการหรือองค์กรเดียวกันที่แบ่ง
หน้าที่กันปฏิบัติงานภายใต้การพิจารณาทางปกครองเดียวกันก่อนที่จะออกค าสั่งทางปกครอง” 
 คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ มีความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 
สามารถท าหน้าที่ในสองต าแหน่ง (กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย , กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า) ได้โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย 
 ประเด็นเสนอพิจารณาวินิจฉัย 
 จากประเด็นข้อทักท้วงของคณะกรรมการสรรหา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า (กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย , กรรมการสภามหาวิทยาลัย) สามารถใช้สิทธิออกเสียง
เลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในการท าหน้าที่ทั งสองต าแหน่งได้หรือไม่ ประกอบกับการ
พิจารณาข้อหารือตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎฯ                 
ที่เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า สามารถท าหน้าที่ในสองต าแหน่ง (กรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า) ได้ โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ท าหน้าที่กรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. ประเด็นข้อทักท้วงของคณะกรรมการสรรหา กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า 
(กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย) สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ในการท าหน้าที่ทั งสองต าแหน่งได้หรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ              
มีความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า สามารถท าหน้าที่ในสองต าแหน่ง (กรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า) ได้โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย 
เนื่องจากใช้แนวทางของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เคยท าหน้าที่ใน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นตัวอย่าง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เป็นองค์กรเดียวกันที่แบ่งหน้าที่กันท างานภายใต้กระบวนการพิจารณาทางปกครองเดียวกัน ก่อนที่จะมีการ
ออกค าสั่งทางปกครองแต่งตั งบุคคลเป็นอธิการบดี มิใช่องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนการออกค าสั่งทาง
ปกครองอีกองค์กรหนึ่ง ดังนั น คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎฯ จึงวินิจฉัยว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า สามารถท าหน้าที่ในสองต าแหน่งได้ทั งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า เป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ตามข้อ 6(8) บุคลาประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวนสอง ซึ่งข้อบังคับฯ มิได้มีข้อห้ามการเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย...   
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   มติสภามหาวิทยาลัย  จากประเด็นข้อทักท้วงของคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า (กรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย) สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย ในการท าหน้าที่ทั้งสองต าแหน่งได้หรือไม่ จากการพิจารณาข้อหารือตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาร่าง กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที่เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า สามารถท าหน้าที่ในสองต าแหน่งได้ โดยไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมาย สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ท าหน้าที่กรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิต 
  5.1.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ดังนี  
  ด้วยภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2566 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน ดังนี  
  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
แผน ก ภาคพิเศษ จ านวน 1 คน แผน ข ภาคพิเศษ จ านวน 1 คน 
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่                    
พ.ศ. 2562) แผน ข ภาคพิเศษ จ านวน 1 คน 
 โดยผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี   
  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม  
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
 2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษาในการประชุม  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
 3. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตร และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี  
  1) คณะครุศาสตร์   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 
  2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 
 4. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามเกณฑ์                  
แต่ละหลักสูตร และเสนอการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ                    
เสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน ในการประชุมครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่                     
3 พฤษภาคม 2567 
 
 

5. สภาวิชาการ... 
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 5. สภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาต่อไป 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 5.1.2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 

 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี   
 ด้วยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 จ านวน 209 คน และมีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่ าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี             
พ.ศ. 2564 จ านวน 17 คน รวมทั งสิ น 226 คน รายละเอียดดังนี  

 1. ด้วยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)               
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 209 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 206 คน และ
นักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย                          
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานและ
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามล าดับ ดังนี  

  (1)  คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ประจ าเดือนเมษายน 2567 ดังนี         

  1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                   
ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 

  2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 

  3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ 
ผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 

  4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 

  5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 

  6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 

  (2) กองบริการการศึกษา ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ เมื่อวันที่ 22 – 28 
เมษายน 2567 ตรวจสอบผลส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 และด าเนินการน าข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบพร้อมกับจัดท าเอกสารเสนอผู้บริหารลงนาม เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567                         
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ  

 (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  รายละเอียดจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา สรุปดังนี  

 
1 ครุศาสตร์... 
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ล าดับ คณะ ปริญญาเกียรตินิยม ปริญญาตรี รวม 
อันดับ 1 อันดับ 2 

1 ครุศาสตร์ 1 0 5 6 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 3 24 31 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 29 32 
4 วิทยาการจัดการ 7 5 100 112 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 15 18 
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 10 10 
 รวม 15 11 183 209 

 

  2. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 17 คน ซึ่งนักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามล าดับ ดังนี  

  (1)  คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ประจ าเดือนเมษายน 2567 ดังนี         

  1) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 

  2) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 

  (2) กองบริการการศึกษา ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ เมื่อวันที่ 22 – 28 
เมษายน 2567 ตรวจสอบผลส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 และด าเนินการน าข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบพร้อมกับจัดท าเอกสารเสนอผู้บริหารลงนาม เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2567                         
เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ  

  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รายละเอียดจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา สรุปดังนี  
 

ล าดับ คณะ ปริญญาเกียรตินิยม ปริญญาตรี รวม 
อันดับ 1 อันดับ 2 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 14 14 
2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 3 3 
 รวม - - 17 17 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน 
 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 226 คน ดังนี  
  1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 209 คน 
ตามรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 17 คน             
ตามรายชื่อที่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 5.2 พิจารณา… 
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 5.2 พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
 อธิการบดี น าเสนอ พิจารณาค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพันธกิจที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
และนักศึกษาอย่างเต็มที่ เพ่ือตอบสนองการศึกษาในพื นที่อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี  
 1. ค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา
ที่ 1-2/2566 ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ เป็นเงินทั งสิ น 8,421,100 บาท  
 2. ค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2567 ที่หักไว้ร้อยละ 20 ตั งเป็น
ค่ารายจ่ายประจ าพื นฐานและงบจ าเป็นเร่งด่วน เป็นเงินทั งสิ น 19,000,000 บาท 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัย  มีความจ าเป็นต้องขอตั งงบประมาณเพ่ิมเติมรายจ่ายประจ า           
ขั นพื นฐาน (Fix cost) เนื่องจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2567 ยังจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วน จ านวน 
3 รายการ คือ  
  (1) ค่าไฟฟ้า ประมาณการ 26,784,000 บาท ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 
6,205,300 บาท จัดสรรเงินรายได้ 9,300,000 บาท รวมการจัดสรรแล้ว 15,505,300 บาท คงค้างอยู่ 
11,278,700 บาท 
  (2) ค่าน  าประปา ประมาณการ 5,850,000 บาท จัดสรรแล้ว 3,555,000 บาท              
คงค้างอยู่ 2,295,000 บาท 
  (3) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 11,723,100 บาท จัดสรรแล้ว 7,000,000 บาท                
คงค้างอยู่ 4,723,100 บาท  
  รวมเป็นเงินคงค้างทั งสิ น 18,296,800 บาท และขอตั งงบประมาณเพ่ิมเติม งบกลาง 
(เพ่ือสนับสนุน พันธกิจของมหาวิทยาลัย) จ านวน 703,200 บาท รวมเป็นเงินที่ขอตั งบประมาณเพ่ิมเติม
ทั งสิ น 19,000,000 บาท  
  แนวทางแก้ปัญหาค่าสาธารณูปโภคในช่วงวิกฤตการเงินปี 2568 – 2570  
  1. การน าเงินสะสมส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ ของปี 2568 – 2570 มาใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
  2. การออกมาตรการการประหยัดไฟฟ้าและน  าประปาเชิงรุก 
  3. การหารายได้เพ่ิมเพ่ือชดเชยจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง  
 3. ค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  3.1 โครงการพัฒนาพื นที่ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั งสิ น 15,180,000 บาท  
  3.2 โครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2568 เป็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติและ
ห้องเรียนหลักสูตรอังกฤษ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ประสงค์จะเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุตร
หลานวิชาการ ร่างกาย อารมณ์ และทักษะชีวิต เป็นจ านวนทั งสิ น 21,900,000 บาท  
  3.3 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 ห้อง เนื่องจาก
โครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและปฐมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2568 จะใช้อาคาร 6 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งต้องย้ายและทดแทนห้องปฏิบัติการใหม่
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 ห้อง เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
2,000,000 บาท  

จากรายการ... 
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  จากรายการดังกล่างข้างต้น มหาวิทยาลัยขอตั งงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 66,501,100 บาท (หกสิบหก
ล้านห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท) โดยจ าแนกงบประมาณ จากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                    
จ านวน 8,421,000 บาท จากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่หักไว้ 20 เปอร์เซ็นต์                     
จ านวน 19,000,000 บาท และจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จ านวน 39,080,000 บาท ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549            
หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17 และข้อ 22 สรุปรายการที่ขอตั ง
งบประมาณ ดังนี  
  

รายการที่ขอตั้งงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567 8,421,100 
จากการเปิดรับนักศึกษาระหว่างปีงบประมาณ  
 1. แหล่งเงิน กศ.บป. 2,997,100 
 2. แหล่งเงิน บัณฑิต 5,424,000 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567 19,000,000 
(ที่หักไว้ 20%) 19,000,000 
 1. แหล่งเงิน บ.กศ.  
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินสะสม 39,080,000 
 1. โครงการพัฒนาพื นที่ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 15,180,000 
 2. โครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 21,900,000 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2568  
 3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 ห้อง  2,000,000 

รวมค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 66,501,100 
  

  ทั งนี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี  
  1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 3/2567            
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 
  2. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม          
ครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 66,501,100 บาท (หกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) เพ่ือด าเนินงานจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ให้มีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รายการที่ 1 งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567 จากการเปิดรับนักศึกษาระหว่าง
ปีงบประมาณ สรุปดังนี้ 
 - เสนอให้จัดท าแผนค าขอตั งงบประมาณตลอดปีการศึกษา  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รายการที่ 2 งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567 (ที่หักไว้ 20%) สรุปดังนี้ 
 1. ค าขอตั งงบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินที่หักไว้ร้อยละ 20 เป็นเงินจ านวน 19 ล้านบาท 
จะต้องแสดงรายการวงเงินที่เก็บไว้ว่าเป็นจ านวนเท่าใดด้วย 

2. ให้มหาวิทยาลัย... 
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 2. ให้มหาวิทยาลัยศึกษามาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดลพบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2547 
– 2549 จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลประหยัดพลังงานระดับประเทศ โดยสามารถประหยัดพลังไฟฟ้าได้มาก
ที่สุดของประเทศไทย ร้อยละ 35  โดยมีมาตรการทีทุ่กหน่วยงานด าเนินการร่วมกัน 
 3. งบประมาณไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยต้องติดตามและรายงานการใช้งบประมาณตาม 
แผนการใช้งบประมาณตามนโยบายรัฐบาล หากหน่วยงานด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน เสนอให้ยึด
งบประมาณคืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค สร้างวินัยในการบริหารงบประมาณ และมิให้เกิดปัญหาใน
การน าเงินคงคลังที่ใช้ในการพัฒนานักศึกษาน าไปใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยต้องก ากับดูแลเพ่ือให้
ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. การจัดตั งงบประมาณประจ าปี ควรจัดตั งงบประมาณ 1 ครั ง หรือ 2 ครั งเป็นอย่างมาก 
และมีแผนบริหารจัดการงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
 5. คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2567 ได้ก ากับดูแลและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และให้
ผู้บริหารหน่วยงานชี แจงโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณ ปี 2568 และมอบนโยบายให้อธิการบดีด าเนินการเพ่ือให้เกิดการจัดซื อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม รวมทั งให้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินกับเงินรายได้ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 6. ในปีงบประมาณถัดไปหากมหาวิทยาลัยด าเนินการได้ ให้จัดท าค าขอตั งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าขั นพื นฐาน รายการค่าสาธารณูปโภค ไว้ในงบประมาณประจ าปี โดยไม่ตั งงบประมาณเพ่ิมเติม 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รายการที่ 3 งบประมาณ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทเงินสะสม สรุปดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
  (1) การใช้เงินสะสม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ “การใช้จ่ายเงินสะสม              
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย” ดังนั น การใช้เงินสะสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตั งแต่ต้นปีงบประมาณ โครงการ กิจกรรมที่ใช้เงินสะสม ควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเชิงนโยบาย 
ถึงโครงการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการว่าเป็นอย่างไร ไม่ควรเสนอโครงการพร้อมกับขออนุมัติงบประมาณ  
  (2) ให้ศึกษาตัวอย่างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประสบความส าเร็จ เช่น โครงการพัฒนา
พื นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในพื นที่จังหวัดสระบุรี และให้ปรับถ้อยค าชื่อ
โครงการ “โคกหนองนาโมเดล” เป็น “เกษตรทฤษฎีใหม่” เนื่องจากไม่ใช่ถ้อยค าดังกล่าวแล้ว และไม่ควรใช้
ถ้อยค าว่า “ท่องเที่ยว” ควรปรับถ้อยค าเป็น “เรียนรู้” จะเหมาะสมกว่า การด าเนินการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  
เป็นเจ้าเรื่องทั งหมด ดังนั น โครงการพัฒนาพื นที่ต้องได้รับประโยชน์และมีความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย              
หลายแห่งไดเ้ปิดสอนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือเศรษฐกิจพอเพียง  
  (3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องใหม่  เช่น คาร์บอนเครดิต การปลูกต้นไม้ยืนต้น             
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื นท่ี   
  (4) การด าเนินการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องให้ความระมัดระวังมากพอสมควร 
เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานที่น าไปเผยแพร่อาจยังไม่เข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไร                 
จึงส่งผลให้ประชาชนบางพื นท่ียังไม่ประสบความส าเร็จ 
  (5) การด าเนินการของจังหวัดลพบุรี ได้ส่งเสริมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่
จ านวนหลายราย และใช้งบประมาณลงทุนจ านวนมาก ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั น 
มหาวิทยาลัยควรศึกษาให้รอบคอบ และด าเนินการให้เป็นขั นตอนอย่างถูกต้องและประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 

(6) งบประมาณ... 
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  (6) งบประมาณโครงการ หน้า 31 ควรแสดงรายละเอียดปริมาณงานให้ชัดเจน เช่น 
รายการที่ 1 งานขุดดิน ถมดิน บดดิน ลงลูกรัง ใช้จ านวนเท่าใดเพ่ือให้เห็นปริมาณงานที่ด าเนินการอย่าง
ชัดเจน หรือ 4) เจาะบ่อบาดาล ติดตั งโซลาเซลล์ และ 6) งานติดตั งโคมไฟโซลาเซลล์ เจาะบ่อบาดาล                
โซลาเซลล์ ควรแสดงขอ้มูลงวดงาน กับปริมาณงานที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร  
  (7) มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพแล้ว แต่ยังขาดเรื่องการพัฒนาคน  
จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการพัฒนาบุคลากร และขออนุมัติงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือน าเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน 
 

 2. โครงการเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2568  
  (1) โครงการมีความน่าสนใจ แต่เนื่องจากสถานการณ์เด็กเล็กมีอัตราการเกิดน้อยลง            
การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั งแต่เล็ก ภาษาไทยอาจไม่แข็งแรง การใช้อาคารคณะวิทยาการจัดการหลังเก่า            
ซึ่งมีความสูง 4 ชั น อาจไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก การเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ควรใช้หลักปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยด าเนินการและต้องมีการศึกษามากพอสมควรเพ่ือความสมบูรณ์แบบ และควรให้คณะ                
ครุศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ เพื่อเป็นต้นแบบการสอนระดับปฐมวัย โครงการดังกล่าวควรน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนขออนุมัติงบประมาณ โครงการที่ขอใช้เงินสะสมควรด าเนินการให้ชัดเจนเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และขอหารือที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติงบประมาณเงินสะสม            
เพ่ือด าเนินโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้หรือไม่  
  (2) การเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จากสถิติในรอบ 5 ปี
ที่ผ่านมา โรงเรียนระดับประถมศึกษาได้ปิดสถานศึกษาหลายแห่ง เนื่องจากไม่มีเด็กหรือจ านวนเด็กไม่เพียงพอ 
สถานการณ์โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี มีแผนการปรับลดห้องเรียนเพ่ือรองรับจ านวนเด็กที่ลดลง การเปิดสอน
ระดับปฐมวัยต้องมีข้อมูลตัวเลขยืนยันพอสมควร เนื่องจากแนวโน้มเด็กลดลง และอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียม
การศึกษาของผู้ปกครองอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนของจังหวัดลพบุรี เก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณหนึ่งหมื่นบาท หากเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสองหมื่นบาท จะเป็นภาระ
ค้างจ่ายกับผู้ปกครอง การประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอาจต้อง
ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพร้อมของผู้ปกครอง และส ารวจความพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ปกครอง  
  (3) การเปิดสอนระดับปฐมวัยจะผูกพันกับงบประมาณในระยะยาว มหาวิทยาลัยต้อง
วิเคราะห์สถานการณ์ให้ละเอียด ต้องประเมินศักยภาพ เนื่องจากต้องแข่งขันกับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัยที่มีประสบการณ์ยาวนานในพื นที่  จุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยไม่มีคู่แข่ง และนักเรียนมีความต้องการศึกษาสูง จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยด าเนินธุรกิจ
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเหมาะสมกว่า  
  (4) มหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเปิดสอนระดับปฐมวัยก่อนได้ โดยทดสอบการเปิดระบบ
โรงเรียนและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อป้องกันแนวโน้มการขาดทุน หากสร้างระดับปฐมวัยที่เข้มแข็งจะส่งผลต่อ
ระดับประถมศึกษาต่อไป นอกจากนี  การประมาณการรายจ่าย ตัวอย่างปัญหาของโรงเรียนเอกชน คือ 
ค่าตอบแทนผู้สอน การจัดหาคนเข้าทดแทนมีปัญหาค่อนข้างมาก จึงควรพิจารณารายจ่ายเงินเดือนครู            
ที่เพ่ิมขึ นในแต่ละปี เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีรายละเอียดต่าง ๆ และ
มาตรฐานค่อนข้างมาก 
  (5) การด าเนินกิจกรรมใดก็ตามให้คิดเรื่องความเสี่ยงก่อน เมื่อความเสี่ ยงหมดไปแล้วจึง
คิดเรื่องก าไร ความเสี่ยงเรื่องการปิดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทฯ 
วัฒนธรรมการท างานของอาจารย์สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลได้มากเพียงใด และมหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษา ควรจะด าเนินการให้สุดความสามารถในเรื่องของการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ทั งนี  หากสนับสนุนให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบดูแลเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการเรียนการสอน
ที่ยิ่งใหญ่ เห็นว่าด าเนินการไดโ้ดยไม่ยึดก าไรเป็นที่ตั ง (6) ประเด็นส าคัญ... 
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  (6) ประเด็นส าคัญรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สินฯ จึงมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความสามารถของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการได้โดยใช้
เงินรายได้ว่าเป็นอย่างไร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั งนี  โครงการที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั งนี  
สภามหาวิทยาลัยอาจให้ข้อเสนอแนะโครงการและให้ริเริ่มด าเนินการได้โดยไม่จ าเป็นต้องรองบประมาณปีหน้า  
  (7) มหาวิทยาลัยควรเน้นด าเนินการระดับมัธยมศึกษาจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากมี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ควรสร้างความแข็งแกร่งและขยายโอกาสการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับ                       
สภามหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงรอยต่อของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ การอนุมัตินโยบายใหม่ 
หากไม่ประสบความส าเร็จจะเป็นภาระในอนาคตต่อไป สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ การเปิดสอนระดับปฐมวัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความเชี่ยวชาญ การแข่งขันกับโรงเรียน 
ที่มีประสบการณ์ เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณที่จะต้องน ามาดูแลบุคลากรต่อไปในอนาคต 
  (8) ความเสี่ยงในการดูแลเด็กเล็ก จากสถิติอัตราการเกิดของเด็กลดลง และโรงเรียน              
ที่มีอยู่ต้องปิดโรงเรียนลงในแต่ละปีซึ่งเป็นประเด็นที่น่าห่วงใย จึงเสนอเป็นข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณา           
ทุกเรื่องด้วยความละเอียดรอบคอบ    
  (9) เสนอให้มหาวิทยาลัยศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการ เพ่ือให้ได้ข้อมูล               
เชิงประจักษ์ที่ชัดเจน แสดงข้อมูลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีผู้ต้องการเรียนกับมหาวิทยาลัยเป็นไปได้สูง 
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเนื่องจากมีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา แต่มีข้อห่วงใย
ความต้องการของตลาด และประเด็นมหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ในการหาก าไรเป็นอย่างไรในการเก็บค่าธรรม
การศึกษาระดับปฐมวัย หากสร้างความแตกต่างได้โดยแสดงข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในอัตรา 20,000 บาท 
ต่างจากโรงเรียนอ่ืนอย่างไร จะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกเรียนสูงขึ น โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที่ดี จึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลให้รอบคอบ ชัดเจน ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  (10) โรงเรียนสาธิต จังหวัดลพบุรี มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก หากน าจุดแข็งมาขยายผลต่อ
ในเชิงธุรกิจ จึงเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ส าหรับข้อเสนอแนะรายละเอียด และ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั งอาจารย์ และสถานที่ เสนอให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา 
  (11) การเสนองบประมาณ ต้องมีค าชี แจงประกอบการขอตั งงบประมาณ และศึกษา
ความเป็นไปได้ หากเปลี่ยนมุมมองเป็นการให้บริการผู้สูงอายุโดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
  (12) รายการที่ขอตั งงบประมาณ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) งบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 2567 จากการเปิดรับนักศึกษาระหว่างปีงบประมาณ 2 ) งบประมาณ เงินรายได้ประจ าปี 2567 
(ที่หักไว้ 20%) และ 3) งบประมาณเงินสะสม ซึ่งการอนุมัติงบประมาณในแต่ละรายการมีกรอบแนวทาง              
ในการอนุมัติไว้  ประเด็นส าคัญ การใช้เงินสะสม นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อเดือนธันวาคม 2566 แนวทางการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
นโยบายส าคัญ โครงการใหม่ การแต่งตั งบุคคล ไม่ควรด าเนินการในระหว่างรักษาการ กรณีการขออนุมัติค าขอ
งบประมาณประเภทเงินสะสม เพ่ือด าเนินงานโครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการนั น มอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาด าเนินการและเตรียมการเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  (13) มหาวิทยาลัยขออนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2567 รายการที่ 1 งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567 
จากการเปิดรับนักศึกษาระหว่างปีงบประมาณ จ านวน 8,421,100 บาท และรายการที่ 2 งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567  (ที่หักไว้ 20%) จ านวน 19,000,000 บาท 
 
 

มติสภามหาวิทยาลัย... 
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  มติสภามหาวิทยาลัย  
 1. อนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวนเงินทั งสิ น 
27,421,100 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินงานจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี  
  (1) งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567 
จากการเปิดรับนักศึกษาระหว่างปีงบประมาณ จ านวน 8,421,100 บาท  
  (2) งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินรายได้ประจ าปี 2567  
(ท่ีหักไว้ 20%) จ านวน 19,000,000 บาท  
 2. กรณีการขออนุมัติค าของบประมาณประเภทเงินสะสม เพ่ือด าเนินงานโครงการใหม่                 
จ านวน 3 โครงการนั น มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการและเตรียมการเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 
 5.3 พิจารณากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) 
  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
น าเสนอ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) ดังนี   
 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ซึ่งจะสิ นสุดลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ               
ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้จัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๖ ปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ โดยให้ส่วนราชการด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลตามแบบ พรก. ๑ – ๔                  
เพ่ือเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
 มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล  
ตามแบบ พรก. ดังกล่าว เพื่อจัดท ากรอบอัตราอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๖ ดังนี  
 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 

รอบท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 

รอบท่ี 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2571 

กลุ่มงาน จ านวน กลุ่มงาน จ านวน 

บริการ 3 บริการ 2 
เทคนิค 4 เทคนิค 4 

บริหารทั่วไป 17 บริหารทั่วไป 18 

วิชาชีพเฉพาะ 1 วิชาชีพเฉพาะ 1 

รวม 25 รวม 25 
 
 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) จ านวน 25 อัตรา ทั งนี  ได้ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม
ครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 

ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณารายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และเห็นชอบ
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571) มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี จ านวน 25 อัตรา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 – 2571) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 25 อัตรา ดังนี  
 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2571 

กลุ่มงาน จ านวน 

บริการ 2 
เทคนิค 4 

บริหารทั่วไป 18 

วิชาชีพเฉพาะ 1 

รวม 25 
 
 5.4 พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
น าเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี  
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดไว้ว่า “ข้อ ๑๐                        
การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจน และมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามแบบข้อตกลง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ายข้อบังคับนี ”  
  ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด าเนินการปรับปรุงแบบข้อตกลงการประเมิน เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั งกระตุ้นให้เกิดการท างานของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ น     
       แต่เนื่องจากติดเงื่อนไขตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับดังกล่าว ที่ก าหนดว่าจะต้องเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดแบบข้อตกลงการประเมินผล ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวมีกระบวนการขั นตอนจึงท าให้
การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงขอแก้ไขความใน             
ข้อ ๑๐ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ดังนี  
 
 
 
 
 

ข้อ 10... 
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ข้อบังคับฯ ฉบับ พ.ศ. 2554 
ร่าง ข้อบังคับฯ ฉบับที่มหาวิทยาลัย

พิจารณาปรับแก้ไข 
หมายเหตุ 

“ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการต้องมีความชัดเจน และมี
หลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด
ตามแบบข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน แบบข้อตกลงการ
ป ระ เมิ น พ ฤติ ก รรม การป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร แ ล ะ แ บ บ ส รุ ป ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้าย
ข้อบังคับนี ” 

“ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการต้องมีความชัดเจน และมี
หลักฐาน และให้ เป็นไปตามแบบ
ประ เมิ น ผลการป ฏิ บั ติ ร าชก าร                     
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นประกาศ 
ตามแบบข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน แบบข้อตกลงการ
ป ระ เมิ น พ ฤ ติ ก ร รม ก ารป ฏิ บั ติ
ราชการและแบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

เ พ่ื อ ให้ มี ค ว าม เห ม า ะ ส ม
สอดคล้ องกั บ พัน ธกิ จและ
บริบทของมหาวิทยาลัยอีกทั ง
ให้ สามารถด าเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวมทั งกระตุ้น
ให้เกิดการท างานของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย อย่างเต็ม
ศักยภาพมากยิ่งขึ น 

 
 
  ทั งนี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 1. การประชุมพิจารณาแนวทางในการด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ และคณาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั งให้เป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 
2/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณารายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และเห็นชอบ  
ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                      
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 
  
 
 
 
 

5.5 พิจารณา... 
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 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ พิจารณาแต่งตั งกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี  
  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล ค านวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ส่งผล
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย             
ตามองค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งขณะนี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เรียบร้อยแล้ว ดังนี  
  กลุ่มท่ี 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
   อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   2) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กลุ่มท่ี 3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   
   ดังนั้น เพ่ือให้มีคณะกรรมการด าเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองงานในการร่างกฎ 
ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยวางแนวทางไว้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวนหนึ่งคน  
เพ่ือแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 
 ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อ อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั ง อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
 5.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ แต่งตั งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผน
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี  
  ด้วยอาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ส่งผลให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งขณะนี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร เรียบร้อยแล้ว ดังนี  
 
 
 

กลุ่มท่ี 1... 
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  กลุ่มท่ี 1 ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  
   อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   2) อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กลุ่มท่ี 3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   
   ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย มีกรรมการ
ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร จ านวนหนึ่งคน เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๗.๑ รับทราบร่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับทราบร่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี  
   ๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติ เห็นชอบให้เริ่มกระบวนการ สรรหาใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่               
๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๗                   
ที่เห็นชอบให้แต่งตั งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ
ประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม 256๗ นั น (ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                
ที ่๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) 
 

2. ต่อมา... 
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   2. ต่อมาคณะกรรมการสรรหาในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ได้พิจารณาการร่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่              
๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่                 
๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และในการประชุมครั งที่ ๕/๒๕๖๗ (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๗ เพ่ือให้การออกประกาศเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
   ๓. ด้วยมีข้อห่วงใยจากนายกสภามหาวิทยาลัยในการออกประกาศของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ถึงการพิจารณาด าเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาตามข้อสังเกต                 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หากสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโปรดให้ค าแนะน ามาในการนี ด้วย  
 
   จึงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มากกว่าหนึ่งคนในแต่ละด้าน จึงเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหา
เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขในวิธีการเสนอชื่อให้บุคลากรสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ “ไม่เกินด้านละ ๑ รายชื่อ” 
  2. เพ่ือให้ข้อความในประกาศของคณะกรรมการสรรหาในข้อ ๖ “...พร้อมจัดท าประวัติ
ผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ครอบคลุมทุกสาขา ตามาตรา ๑๖ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาละไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน เว้นแต่มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสาขานั นเพียง
สาขาเดียว...” สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) จึงเห็นควร              
ให้มีการปรับแก้ไขข้อความ จากค าว่า “สาขา” เปลี่ยนเป็นค าว่า “ด้าน” 
  มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบร่าง ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 
 

 
นางสาว… 
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(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)             (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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